

Số: /BC-STTTT

Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO
Về hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

I. Tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số - Vì cuộc sống tốt đẹp hơn”

1. Công tác tổ chức

Hội thảo với chủ đề “*Chuyển đổi số - Vì cuộc sống tốt đẹp hơn*” được tổ chức vào sáng ngày 07/10/2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến do đồng chí Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

- Tham dự trực tiếp tại điểm cầu chính có khoảng 80 đại biểu là lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương và các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo các trường đại học, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Tham dự trực tuyến tại Hội trường UBND cấp huyện và 173 điểm cầu cấp xã trong tỉnh: Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và công chức của các cơ quan chuyên môn trực thuộc, lãnh đạo UBND và công chức các xã, phường, thị trấn (khoảng 3.000 đại biểu).

- Ngoài ra, Hội thảo được Livestream trên Fanpage của Sở Thông tin và Truyền thông với gần 2.000 lượt người theo dõi.

2. Nội dung tham luận tại Hội thảo

Các tham luận trình bày tại Hội thảo: (1) PGS. Nguyễn Quang Trung, Đại học RMIT với tham luận “*Chính phủ số: Tầm quan trọng, thử thách và các nguyên tắc triển khai*”; (2) Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Phụ trách Văn phòng Chuyển đổi số, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tham luận “*Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số và Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025*”; (3) Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tham luận “*Định hướng chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi*”; (4) Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm sản xuất phần mềm khối Chính phủ số, Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS trình bày tham luận “*Nền tảng chuyển đổi số và giải pháp cho Chính quyền số*”; (5) Ông Lê

Xuân Sơn, Giám đốc VNPT IT3 trình bày tham luận “*Chuyển đổi số cùng Hệ thái sinh thái VNPT AI*”; (6) Ông Võ Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức trình bày tham luận “*Một số đề xuất, định hướng chuyển đổi số cấp huyện*”; (7) Ông Trương Xuân Bình, Giám đốc Viettel Quảng Ngãi trình bày tham luận “*Hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo*”.

3. Kết quả Hội thảo

- Bằng thực tiễn nghiên cứu và kinh nghiệm cá nhân qua quá trình tham vấn giải pháp cho các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương, PGS. Nguyễn Quang Trung, Trưởng khoa Quản trị - Đại học RMIT đã cung cấp cho Hội thảo 7 nhóm vấn đề: (1) *Phân biệt Chính phủ số (CPS) và Chính phủ điện tử*; (2) *Tầm quan trọng của Chính phủ số*; (3) *Mối quan hệ giữa Chính phủ số và Môi trường đầu tư*; (4) *Những thách thức của các dự án số ở khu vực công*; (5) *7 nguyên tắc triển khai Chính phủ số*; (6) *Một số giải pháp thúc đẩy Chính phủ số*; (7) *Các quốc gia thành công về Chính phủ số trên thế giới*. Diễn giả đã chi tiết hóa và lượng hóa các vấn đề về Chuyển đổi số, giúp Hội thảo có được nhìn nhận rõ hơn theo hướng đo lường được các mặt về Chuyển đổi số.

- Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên cung cấp cho Hội thảo Chuyên đề về Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: các nội dung về Chuyển đổi số trong doanh nghiệp, lợi ích; các giai đoạn thực hiện; các khó khăn, rào cản và chính sách của Chính phủ. Các doanh nghiệp tiếp cận thông tin Hội thảo có thể tiến hành ngay việc tiếp cận nguồn hỗ trợ khi triển khai Chuyển đổi số.

- Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Ông Võ Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức đã báo cáo về các kết quả đạt được về Chuyển đổi số trong những năm qua tại ngành, địa phương, những định hướng cho những năm đến. Hội thảo có được bức tranh về Chuyển đổi số từ hai góc nhìn, tổng thể các mặt của một địa phương và trên bình diện toàn tỉnh đối với một ngành. Quảng Ngãi là một tỉnh với hơn 70% người dân sinh sống dựa trên nông nghiệp, do đó hoạt động sản xuất – kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp luôn luôn là mối quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền các cấp ở Quảng Ngãi. Để góp phần chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp và đẩy mạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay, Chuyển đổi số trong hoạt động nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng. Tham luận của Lãnh đạo ngành nông nghiệp và lãnh đạo một địa phương “thuần nông” có giá trị cao đối với Hội thảo, nhất là đối với hơn 3.000 đại biểu từ các điểm cầu trong tỉnh.

- “*Hệ sinh thái Chuyển đổi số*” là khái niệm mới xuất hiện những năm gần đây, có đặc điểm, tính chất nêu trên. Các tham luận “*Chuyển đổi số cùng Hệ thái sinh thái VNPT AI*”, “*Hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo*” đã cung cấp cho Hội thảo “*bộ giải pháp*” có tính chất như một hệ sinh thái về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Chuyển đổi số tại địa phương, cho ngành giáo dục và đào tạo cấp tỉnh.

Các “*nền tảng số*” đã và đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới là sự minh chứng cho tính ưu việt của mô hình. Trong các văn bản của Chính phủ và Bộ

Thông tin và Truyền thông, tần suất xuất hiện cụm từ “*nền tảng số*” là nhiều, việc thực hiện Chuyển đổi số dựa trên Nền tảng số đang được định hướng, khuyến khích triển khai. Tham luận “*Nền tảng chuyển đổi số và giải pháp cho Chính quyền số*” là bộ giải pháp cho Chính quyền số theo tinh thần trên, góp phần định hướng nhận thức về mô hình phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số ở Quảng Ngãi dựa trên các nền tảng số, nền tảng công nghệ.

- Chủ đề “*Chuyển đổi số - Vì cuộc sống tốt đẹp hơn*” mang thông điệp về một hành động Chuyển đổi số của Lãnh đạo tỉnh cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cùng với phương thức tổ chức có tính quảng bá, Hội thảo có tác dụng truyền thông cao, góp phần nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số, cải thiện chỉ số xếp hạng cũng như tác động đến sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong tỉnh trong việc phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về Chuyển đổi số.

- Phương án tổ chức Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện và 173 điểm cầu cấp xã trong tỉnh và các điểm cầu phục vụ diễn giả đã mở rộng phạm vi thụ hưởng thông tin được chia sẻ từ Hội thảo. Đội ngũ cán bộ, công chức viên chức cấp huyện, xã thuận tiện trong việc tham gia, việc mời báo cáo viên có tính chuyên nghiệp, chuyên môn cao giúp nâng cao chất lượng nội dung truyền thông của Hội thảo; công tác tổ chức tiết kiệm tổng thể về chi phí thời gian, chi phí vật chất.

II. Một số hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

1. Công tác truyền thông

- Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Hướng dẫn số 1384/HD-STTTT ngày 28/9/2022 về tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022; trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022; về vai trò và lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân và doanh nghiệp; sự cần thiết phải phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, về phát triển kinh tế số và xã hội số.

- Thực hiện xây dựng banner chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tải. 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng tải banner và tin bài về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Sở Thông tin và Truyền thông đặt hàng VTV8 thực hiện phóng sự “*Quảng Ngãi Chuyển đổi số phát triển chính quyền điện tử*”; báo Vietnamnet thực hiện 02 bài viết về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất 01 video clip “*Quảng Ngãi tăng tốc chuyển đổi số*” để phát trên các màn hình Led trong tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện hơn 10 tin, bài viết về chuyển đổi số trên Bản tin CCHC, chuyên trang Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ <https://chuyendoiso.quangngai.gov.vn/> và trên Trang thông tin điện tử, kênh Zalo, Fanpage Sở Thông tin và Truyền thông.

- Báo Quảng Ngãi đã mở chuyên mục Chuyển đổi số trên Báo điện tử và báo in, trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia đã đăng tải hơn 20 tin/bài về chuyển đổi số.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất trailer chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, trailer tuyên truyền Hội thảo “Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn”; thực hiện đậm nét tin, bài, phóng sự về chuyển đổi số trên chuyên mục Chuyển đổi số và trong các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương; trường học; các cửa hàng điện máy đã đồng loạt treo băng-rôn, đăng tải khẩu hiệu trên bảng Led trước trụ sở, trung tâm hành chính và khu vực đông dân cư chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

2. Các hoạt động khác

- Đã thành lập 1.141 Tổ Công nghệ số cộng đồng đạt 100% các cấp trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của hơn 7.534 thành viên, trong đó: 01 Tổ Công nghệ số cộng đồng Tỉnh đoàn Quảng Ngãi với 22 thành viên, 13/13 Tổ cấp huyện với 169 thành viên; 173/173 Tổ cấp xã với 1.690 thành viên và 954/954 Tổ cấp thôn, bản, tổ dân phố với 5.653 thành viên.

- Phối hợp Cục Chuyển đổi số quốc gia tổ chức đào tạo, tập huấn phổ cập kỹ năng số cho các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng các cấp trên địa bàn tỉnh; với phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đợt tập huấn đã truyền đạt, hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về các nền tảng số cho hơn 4.500 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp. Triển khai quét mã QR quan tâm kênh Zalo Chuyển đổi số quốc gia đến thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng các cấp, kết quả đã có hơn 4.200 lượt thành viên quét và quan tâm.

- Tổ chức Hội thi tuyên truyền Cải cách hành chính bằng hình thức Sân khấu hóa với sự tham gia của 13 huyện, thị xã, thành phố đã định hướng nội dung, kết hợp tuyên truyền thông điệp về phát triển chuyển đổi số và tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như tọa đàm, hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số như: Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp với sự tham dự của hơn 250 đoàn viên thanh niên trong Khối; Thành đoàn Quảng Ngãi với sự tham dự của hơn 300 đoàn viên thanh niên; Huyện đoàn Minh Long với sự tham dự của hơn 200 đoàn viên thanh niên; Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về mục đích, ý nghĩa, tinh thần của chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức buổi Tọa đàm về nội dung chủ đề “Thực hiện công tác chuyển đổi số gắn với các nhiệm vụ của Ngành và cải cách hành chính tại Sở năm 2022”;...

- Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sôi nổi các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia trong toàn ngành, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo,

chuyên đề và xây dựng phóng sự “Thầy cô trong mắt em”; đăng tải nhiều bài viết về ngày chuyển đổi số trên các trang tin của các đơn vị trong toàn ngành; Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết tổ chức phát động phong trào với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19” với sự tham dự của hơn 1.300 cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường;...

- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đã tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng những sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp Viettel Quảng Ngãi tổ chức tập huấn về chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh cho phụ nữ; quảng cáo trên các nền tảng facebook, zalo có 149 thành viên là đại diện Tổ hợp tác, Tổ liên kết, Hộ kinh doanh, mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp tham gia.

III. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị mạnh công tác phát triển Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, kính đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm và chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác truyền thông về chuyển đổi số đến người dân và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý.

Kính báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Bộ TT&TT (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Cục Chuyển đổi số quốc gia;
- Các sở, ban, ngành; Hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở TT&TT: GĐ, PGĐ, các phòng ban;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Lưu: VT, BCVT&CNTT.

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Trường